

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, นักลงทุนเลี่ยงความเสี่ยงหลังกังวลสถานการณ์ตปท.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในต่างประเทศ ผลักดันให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกลับเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงสั้น

*เยนพุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ 5 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร และพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ขณะที่ข่าวเครื่องบินมาเลเซีย ถูกยิงตกในยูเครน และข้อพิพาทที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซ่า ช่วยหนุนเยน

*วานนี้ เครื่องบินของมาเลเซียถูกยิงตก ในภาคเหนือภาคตะวันออกของยูเครน ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด และเพิ่มความเสี่ยงของข้อพิพาทระหว่างยูเครนกับกลุ่มกบฏผู้ฝักใฝ่รัสเซีย

*คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะจัดการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับยูเครนในวันนี้ ขณะที่เตรียมร่างแถลงการณ์เรียกร้องให้มี "การตรวจสอบระหว่างประเทศแบบเต็มที, ถี่ถ้วน และเป็นอิสระ" ต่อเหตุที่ทำให้เครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ ตกในภาคตะวันออกของยูเครน

*ขณะเดียวกัน อิสราเอลได้ประกาศการเริ่มต้นการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่า เมื่อวานนี้ หลังจากการโจมตีทางอากาศและทางทะเลเป็นเวลา 10 วัน ไม่สามารถหยุดการโจมตีด้วยจรวดของปาเลสไตน์ได้

*ความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้น และทำให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลร่วงลง ขณะที่ดัชนี S&P 500 ร่วงลงมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังข่าวอุบัติเหตุของเครื่องบินมาเลเซีย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของตปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.150 บาท

*09.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.20/23 จาก 32.13/17 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.19/23 จาก 32.14/18 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.26/30 จาก 101.15 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3521/24 จาก 1.3526 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้มีหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของมาเลเซีย แอร์ไลน์ ที่ตกในยูเครน และเรื่องของอิสราเอลในฉนวนกาซ่า ก็ทำให้ตลาดกลับมาเป็น risk off" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งกรณีของยูเครนกับรัสเซีย และกรณีของอิสราเอล ซึ่งทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกลับเข้าซื้อดอลลาร์ ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยกว่าสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ ดิลเลอร์ มองว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.25 และถัดไปที่ 32.35 ส่วนแนวต้านที่แข็งแกร่ง ยังอยู่ที่บริเวณ 32.10 โดยทิศทางเงินบาทในระยะกลาง ยังคงมีโอกาสแข็งค่าได้ แต่ในระยะสั้น ปัจจัยจากต่างประเทศ อาจกดดันให้อยู่ในทิศทางอ่อนค่าไปก่อน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้